

การประชุมประชาคมการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
หมู่บ้านในเขตตำบลนาตาล
ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ประชาคม หมู่ที่ ๑



ประชาคม หมู่ที่ ๒



ประชาคม หมู่ที่ ๓



ประชาคม หมู่ที่ ๔



ประชุมชม หมู่ที่ ๕



ประชุมชม หมู่ที่ ๖



ประชุมชม หมู่ที่ ๗



**รายงานผลการประชาคมการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาดำเนินการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ และงบประมาณจากเงินสะสม บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล กำหนดผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗ หน่วยงานรัฐที่ร่วมประชุม ประกอบไปด้วย โรงเรียนจำนวน ๒ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน ๕๐๐ คน ในระหว่างวันที่ . ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สถานที่ที่ดำเนินการ ที่ อบต.กำหนดของแต่ละหมู่บ้าน สรุปผลการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

ผลการประชาคมบ้าน บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๑

ลำดับที่	โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกไปหนองสะโน้ว)
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงลูกรัง (ถนนสายหลักไปถ้ำเจ้าหัว)
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงลูกรัง (สายอ่างเก็บน้ำไปถ้ำเจ้าหัว)
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหนองผืนน้อยไปหนองพร้าวเหี้ย)
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายหนองพร้าวเหี้ย)
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง (สายบ้านนางอลิสรา ศรีบุตรดี - บ้านนายต่อม)
๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสามหัววังถ้ำ (นายบุญเพ็ง ชัยพันธ์)
๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงลูกรังสายวัดสุพรรณศรี
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายบ้านนางทิน งอยจันทร์ศรี-สี่แยก)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงลูกรัง (สายหนองแวง-หนองพร้าวเหี้ย)
๑๑	โครงการ คสล.(สายหนองปูด)
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายหนองตาวัว-ดอนเสือไ้)
๑๓	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (นายพั้ว ชัยพันธ์)
๑๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาบดภายในหมู่บ้าน
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.๑ โดยพลังงานแสงอาทิตย์
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายหนองตาวัว-ดอนกกผึ้ง)

ผลการประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำข่า หมู่ที่ ๒

ลำดับที่	โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้านวันนา มุงคุณ)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้านนางสุชาติ มุงคุณ)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้านนายมีธี มุงคุณ)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายนาโคก-นานางไว ม่อมพะเนาวิ)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคุ่มน้ำคำ-วังขัวแป้น)
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางอินตอง มุงคุณ)
๗	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย (ก.๓.ม.)
๘	
๙	

ผลการประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓

ลำดับที่	โครงการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายปู้ตา-ไบเสมา)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางทาสี)
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายบ้านนางทาสี)
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สายบ้าน ส.อบต.สุพัฒน์)
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอยนายหอย)
๖	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์สหัวนาตาลตอนกลาง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายนาตาล-บึงทวาย)
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สายบ้านรองนายก วรินทร์)

ผลการประชาคมหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔

ลำดับที่	โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส (ห้วยนาใน)
๒	โครงการปรับปรุงประชาคมหมู่บ้าน
๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ศาลาประชาคม
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างศาลาประชาคม)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางสมหมาย-บ้านนายผาย)
๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายหน้าบ้านนางตริยา-ถนนสายหลัก)
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายข้างศาลาประชาคม)

ผลการประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕

ลำดับที่	โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างกันตลิ่งพัง ห้วยนาตาลตอนกลาง
๒	โครงการเจาะบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อการเกษตร)
๓	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร (สายหนองแวงเชื่อมบ้านม่วงคำ)
๔	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันพังเลียบลำนำพุ้ง (จาก ต.เต่างอย เชื่อม ต.นาตาล)
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สามแยกโคกสะอาด)

ผลการประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖

ลำดับที่	โครงการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายบ้านนายงค์)
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายนางขาว สีแพง)
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายบ้านนางมุกดา พิชัยคำ)
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายเหมืองหินคัน-ทุ่งสูง)
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (เหมืองหินคัน)
๖	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำห้วยอ่าง
๗	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์
๘	โครงการขุดลอกลำห้วยเหมืองหินคัน-ทุ่งสูง
๙	โครงการขุดลอกร่องส่งน้ำสายเหมืองหินคันข้ามทางมานางบุญจันทร์
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้านนายบุญเลิศ)

ผลการประชาคมหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗

ลำดับที่	โครงการ
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยสิม (นางพิยะดา พิชัยคำ)
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ซ่อมเครื่องยนต์)
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายหลังวัดป่าอุดมพัฒนา)
๔	โครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่ม
๕	โครงการฝาดัดร่องระบายน้ำ (ตะแกรง)
๖	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายดอนหอ-อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด)
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
๙	โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายห้าแยก)

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ผลการประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จะนำเสนอประชุมประชาคมตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำโครงการดังกล่าวไปดำเนินการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ และงบประมาณจากเงินสะสม และดำเนินการดังนี้

- ๑..นำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
- ๒..นำไปปรับปรุงการทำงาน ของเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
๓. นำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๔. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม